

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๗(๑๑)/๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
.....
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	
๑.๑ การขอเพิ่มวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาดำเนงทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
๑.๒ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิขานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	มติที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เอกสารแจกเพิ่มเติมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๑๐ เล่ม	มติที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงานโรงเรียนกฎหมาย และการเมือง	มติที่ประชุมรับทราบ นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ มีความประทับใจภูมิทัศน์ ความสะอาด และความเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตลอดจนการดูแลและต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี และให้ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ ของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ที่มีการแยกส่วนงาน ออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดอบรม หลักสูตรระยะสั้นโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และการจัดตั้งศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นต้น
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖(๑๐)/๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๐)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไข รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๐)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑. สำนักกฎหมาย จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอร์ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๕ เรื่อง</p> <p>๑) การขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบมีเงื่อนไข)</p> <p>๒) การทำข้อตกลงร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง</p> <p>๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๔) การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครอง และการบริหารงานภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (สำนักกฎหมาย)</p> <p>๒. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)</p>
<p>๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา</p>	
<p>๔.๑ การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการให้ปริญญา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์</p> <p>ที่ประชุมมอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือ แจ้งไปยังบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อแสดงความยินดี และตอบรับเชิญเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีรายนามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีณูช เขาวนปรีชา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๓) ดร.สุทัศน์ มุ่มแดง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ
<p>๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีรายนามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริทัศน์ วีระพิริยะชาติ กรรมการ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ กรรมการ ๓) นายธีรพจน์ จินดาเดช กรรมการ <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่ปรากฏเรื่องการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นในการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ เหตุความไม่ขัดแย้ง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาคมสวนดุสิตรับทราบ รวมถึงจัดทำระบบและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการดำเนินงานเชิงรุก</p>
<p>๔.๔ การขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเดิม ๓ คน เป็น ๔ คน โดยเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ทิมแดง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรกำหนดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด และพิจารณา ให้มีความเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่คั่งค้าง</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน ๒ หลักสูตร ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่ ๑) หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการลานกางเต็นท์สีเขียว (A Green Campground Entrepreneur) และ ๒) หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบธุรกิจสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว (Wellness Business Design for Tourism)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรม</p>
<p>๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรเพิ่มข้อมูลจุดเด่นและสร้างความแตกต่างของหลักสูตรและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ ๒. ควรศึกษาข้อมูลข่าวสาร บทความทางวิชาการจากสมาคมนักวิชาการคือนิสัยว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์โลกและสถานการณ์ภายในประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และถ่ายทอดความรู้ไปยังนักศึกษา ๓. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและจัดทำคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยกำหนดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา ๔. หลักสูตรมีความน่าสนใจและเป็นหลักสูตรที่ดี ปัจจุบันสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและความพร้อมของประเทศในอนาคต
<p>๔.๗ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรเพิ่มข้อมูลจุดเด่นและสร้างความแตกต่างของหลักสูตร และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ ๒. ควรกำหนดให้นักศึกษาเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๘ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>ควรเพิ่มข้อมูลจุดเด่นและสร้างความแตกต่างของหลักสูตร และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์</p>
<p>๔.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรแจ้งไปยังคณะและโรงเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ เรื่อง การผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการหารายได้พิเศษจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ๒. จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ลดน้อยลง ทำให้สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลักสูตรจึงควรสร้างความโดดเด่นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักศึกษา ซึ่งจะทำให้จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด ๓. ควรให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาค้างชำระ ประมาณ ๓๒ ล้านบาท กองพัฒนานักศึกษา ควรประชาสัมพันธ์และประสานไปยังนักศึกษาที่ค้างชำระ และสนใจหารายได้พิเศษ ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก
<p>๔.๑๐ การพิจารณาแผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์ การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS68) เปิดรับสมัคร ๓ รอบ จำนวน ๔๘ หลักสูตร/สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น ๔,๓๕๐ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรระบุช่วงระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือก แต่ละรอบการรับสมัครให้ชัดเจน ๒. การกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมควรกำหนดให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจ แต่มีผลการเรียนต่ำ สามารถสมัครได้ โดยแต่ละหลักสูตรสามารถพิจารณาคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรับสมัคร

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๓. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา คณะและโรงเรียน ควรเตรียมระบบและแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน หรือมีผลการเรียนที่ไม่ดีให้มีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น และควรดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น การเรียนจนถึงสำเร็จการศึกษา และขอให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป</p>
<p>๔.๑๑ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา พิชัยวงศ์ดี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (๑๘๐๙) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (๑๘๐๙๐๑) โดยวิธีปกติ (วิธีที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p>
<p>๔.๑๒ การขอเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ราย</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อนุมัติ การขอเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กิริดา ไกรนวัตร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
<p>๔.๑๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณาเลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ๒. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จำนวน ๖ ราย ตามรายนามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๕ นำเสนอเพื่อทราบ	
๕.๑ ผลการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ที่ประชุมมีมติรับทราบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรเปิดโอกาสให้มีผู้แข่งขันเสนอราคาทุกราย และพิจารณาคัดเลือกจากราคาและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทั้งนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณ และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวมัทธา สร้อยเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ไตรมาสที่ ๑ - ๓)	ที่ประชุมมีมติรับทราบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ควรเร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (ประเด็นความเสี่ยง ๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒) ๒. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (ประเด็นความเสี่ยง ๑.๒) ทักษะด้านกฎหมาย ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ควรกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละทักษะให้ชัดเจน ๓. ควรระบุทักษะด้านกฎหมายให้ชัดเจน เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ ๔. ขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ หน่วยงานอิสระที่จัดหารายได้ที่มีผลการดำเนินงานด้านการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๘(๑๒)/๒๕๖๗ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๖.๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร	ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ดร.พรชนิตร์ แก้วเนตร)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย